
 
 
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย  กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ยางงพารา    และสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง   เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย   แต่คัดค้านการน าไม้ยางพาราเข้าไปอยู่
ใน ร่าง  พ.ร.บ. เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราจะได้รับความเดือดร้อนถูกกดราคาไม้ยางพารา  
 
     ที่ห้องประชุมส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  นายสุทิน   พรชัยสุรีย์   นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา
ไทย    นายวิถี   สุพิทักษ์   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง   และกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้
ยางงพารา  ในจังหวัดภาคใต้ ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย   พ.ศ. .........ต่อสภาผู้แทนราษฎร
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา142วรรคห้า ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเหตุผลและความจ าเป็นในกานเสนอร่างพระราชบัญญัติการยางแห่ง
ประเทศไทย  ซึ่งยางพาราและผลิตจากยางพารามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมโลกเป็น
อย่างมาก การปฏิรูประบบกรบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา รวมถึงการวิจัยและพัฒนา   การรักษา
เสถียรภาพ ระดับยางพารา การด าเนินธุรกิจและการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกอบกิจการยาง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดตั้งการยาง
แห่งประเทศไทย เพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนากิจการเกี่ยวกับยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
     ทั้งนี้ในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย     กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรง
อบไม้ยางงพารา   และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง    เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศ
ไทย  แต่คัดค้านการน าไม้ยางพาราเข้าไปอยู่ใน ร่าง   พ.ร.บ. ทั้งนี้ในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีการเรียกเก็บค่า
อากรส่งออกไม้ยางพาราจากผู้ประกอบการส่งออก ในขณะนี้ผู้ประกอบการส่งออกไม้ยางพาราจ่ายค่าอากร
ส่งออกอยู่ที่ 5 บาทต่อกิโลกรัม   ซึ่งร่างพ.ร.บ.ยังไม่ได้ก าหนดอัตราค่าจัดเก็บ   หากมีก าหนดค่าจัดเก็บค่าอากร
ในอัตราที่สูงก็จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกและจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง เนื่องจาก
ผู้ประกอบการต้องซื้อไม้ยางพาราในราคาที่ถูกลงหรือต้องกดราคาลงนั่นเอง เพื่อชดเชยจากการถูกจัดเก็บ
อากรส่งออกไม้ยางพารา  นอกจากนี้ทางสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย   กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบ
ไม้ยางงพารา   และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง    ก าลังร่างรายละเอียดเพื่อแยกอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรง
อบไม้ยางพารา เพื่อน าเสนอมติคณะรัฐมนตรีต่อไป  
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